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ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 2   ครั้งที่   1 /2564 
วันจันทร์ที่  13  เดือนกนัยายน  พ.ศ.  2564 

ณ   ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------- 

ผู้มาประชมุ 
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   ประธานสภา  อบต. 
  2 นายอ้ม    ทองพา   รองประธานสภา  อบต. 
  3 นางสาวสุภาภรณ์   ชวดสูงเนิน  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1    
  4 นางศศิธร    ดีพันธ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1  
  5 นายอรรถพล    จอกนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  2   
  6 นายบุญมา    สุดมี   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3 
  7 นายสุรเดช    วันดึก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4 
  8 นายสุพรรณ    วิจารย์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  5     
  9 นายปรีชา    ชนะพรม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6 
  10 นายทองพูน    ผเดิม   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7 
  11 นายสมัย    ไชยรินทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7    
  12 นางสาวพรม    หนองเหล็ก  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9    
  13 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 
  14 นายไสว    ทองภูบาล   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  10   
  15 นายสงวน    หนองเหล็ก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  10   
  16 นายทวีศักดิ์    เพ่ิมไธสง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12   
  17 นายศิริชัย    มูลจันทร์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13    
  18 นายสนิท    มานะพิมพ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13 
  19 นายค าพันธ์    ค าแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  14 
  20 นายสมบัติ    ตาชูชาติ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15  
  21 นางสาวมารศรี    เค้าไธสง  เลขานุการสภา  อบต 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1 นายบุญสงค์    นากอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4   (ลา) 
  2 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8    (ลา) 
  3 นางสุพินทอง    สมบูรณ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11  (ลา)  
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นายสงวน    เรืองศักดิ์   นายก  อบต. 
  2 นายทองเย็น  พลแก้ว   รองนายก  อบต. 
  3 นายกองพันธ์  เทือกเถาว์   รองนายก  อบต. 
  4        นายสุรพล    สังข์รัมย์                ก านันต าบลเสาเดียว 
  5        นายปณิธาน  แจ่มแจ้ง            ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านหนองกก 
  6        นางกรรณิการ์  จักสูงเนิน            ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านไทรออ 
  7        นายวัลลภ  อานาม            ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 
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  8      นายบุญมา   ค าสุวรรณ                          ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11 
  9      นายธรวรรธน ์  สุทธิคณุ                         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 
  10    นายจรูญ   กองกิจ                                ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5 
  11    นายบุญเลิศ   พิลาทอง                           ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 13 
  12    นายก้าน   จันทร์ศิริสุข                           ผู้ใหญ่บ้านเสาเดียว  หมู่ที่  1 
  13    นายธงชัย   พิมไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  15 
  14    นายสุพล   จันทร์มณ ี                            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า  หมู่ที่  7 
  15    นายนิวัติ   จิตดี                                    ผู้อ านวยการ รพ.สต.เสาเดียว 
  16    นายสันติภาพ  ชวดไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
  17    นายบุญโชค   โนนทอง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  14 
  18    นายศักดิ์ชัย  ค าโส              นายช่างโยธาช านาญงาน 
  19    จ่าเอกหญิงพรปวีณ์  สิงห์รัมย์        นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  20     นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ            หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  21    นายแสวง    สุขวิเศษ                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  22    นางสาวจรรยาพร  ววิฒัน์บวรกุล                นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
  23    ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง           ผูช้่วยนักทรัพยากรบุคคล 
  24    นายค านาญ    เข็มบุบผา                        นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  25    นางสาววรรภา  ธาตุด ี                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  26     นางนิภาพร   ศรีวงษ ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  27     นางกรรณิการ์    สุดตาชาติ           ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  28     นางวิรัตนา  ชุนทรภัทร์โภคิน           ผู้อ านวยการกองคลัง 
  29     นายเกรียงศักดิ์    น ามะโก             ผูช้่วยนักวิชาการศึกษา 
  30     นางกาญจนา  บุญเจริญชัย                    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  31     นางสาวสุรีย์  ซุยรัมย์                           นักวิชาการคลังช านาญการ 
  32     นางสาวสุนันทา  สะเทือนรัมย์           นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
  33     นายอานนท์    เพียงเกตุ                        จพง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
  34     นายณัฐพล  คู่กระสังข์                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  35     นายณัฐวุฒ ิ   มุทิตาพันธ์                      พนักงานจ้างทั่วไป 
  36     นางสาวภัสราภรณ์  จนัทร์ราช           ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน 
                     37     นายสมชาติ  ช่างค า            ผู้อ านวยการกองช่าง 
  38     นายเมธา    จันโสภา                      พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                     39     นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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เร่ิมประชุม       เวลา      09.00  น. 
                เมื่อได้เวลาประชุม   นางสาวมารศรี    เค้าไธสง     เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสาเดียว    ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เข้าห้องประชุม
และนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน   20  ท่าน   
ไม่มาประชุม   จ านวน  3  ท่าน  ในจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ทั้งหมด  23  ท่าน  ครบองค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  25  จึง
ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  นายค าสิงค์  กุนแก้ว   เป็นประธานในที่
ประชุมได้น าบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

- ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มีข้อราชการ   ข้อหารือที่จะน าเข้าสู่วาระการ
ประชุมในสมัยวิสามัญประจ าปี  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2564   ซึ่งอยู่ในสมัยประชุมนี้ 
ซึ่งมีระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2565  และข้อ
หารืออ่ืน ๆ วันนี้  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวลา  3  ท่าน คือ 
 
 1. นายบุญสงค์    นากอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4    
 2. นางดาวเรือง   โสมค าพา  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8   
          6. นางสุพินทอง    สมบูรณ์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11  
   

และขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน/ย้ายมาใหม่   กองสวัสดิการสังคม  จ านวน 1  ท่านคือ 
 

          จ่าเอกหญิงพรปวีณ์   สิงห์รัมย์  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

โอน/ย้ายมาจาก อบต.สระทอง อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2564    
 

เมื่อได้เวลาตามก าหนด    และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   มาครบองค์
ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวสมัยวิสามัญสมัยที่ 2  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ( การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  สมัยสามญั  สมัยที ่ 2  ครั้งที่  2   
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 เดือน
สิงหาคม  พ.ศ. 2564   ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ซึ่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ   และแจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ไปแล้วนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  33   วรรคสอง   การแก้ไขถ้อยค าใน
รายงานการประชุมให้กระท าโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
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               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว
ได้ตรวจสอบ  หากมีข้อความที่จะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ครับ 
 

ที่ประชุม -      ไม่มี       - 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวท่านใด ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564  
โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ยกมือ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      19    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                         จ านวน       1      ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน        3       ท่าน 
 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองกระทู้ถาม 
 

 -      ไม่มี       - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

 -   ไม่ม ี  -   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ 

 5.1  การรายงานรายรับจริง – จ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       ข้อมูล  ณ  วันที่  7  กันยายน  2564   

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   รายงานรายรับจริง  - จ่ายจริง  ประจ าปี  พ.ศ. 
2564  ขอเชิญครับ 

นางสาวมารศรี 
เค้าไธสง 
(ปลัด อบต.) 

รายงานการรับจริง  - จ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 รายรับจริง  -  รายจ่ายจริง 
ข้อมูล  ณ  วันที่  7  กันยายน  2564 

 รายรับจริง 
หมวดรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง 

หมวดภาษีอากร 112,000.00 16,789.82 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 38,972.00 40,143.90 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 272,000.00 114,570.31 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 16,500.00 300.00 
หมวดรายได้จากการลงทุน 2,000.00 1,180.00 

หมวดภาษีจัดสรร 19,396,000.00 17,372,537.96 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,162,528.00 22,637,203.02 

รวม 44,000,00.00  40,182,725.01 
 

 รายจ่ายจริง 
หมวดรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง 

งบกลาง 12,843,724.00 11,749,997.44 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 3,435,120.00 2,611,834.00 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 12,685,115.00 10,954,337.00 
ค่าตอบแทน 856,400.00 384,775.00 
ค่าใช้สอย 4,936,893.00 1,522,260.29 

ค่าวัสดุ 1,954,748.00 1,162,979.18 
ค่าสาธารณูปโภค 418,000.00 320,525.70 
ค่าครุภัณฑ์ 2,425,000.00 295,790.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,275,000.00 571,000.00 
รายจ่ายอื่น 15,000.00 - 
เงินอุดหนุน 2,155,000.00  1,623,000.00 

รวม 44,000,000.00 31,196,498.61 
                               

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ขอเชิญซักถามได้ครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ  ไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ผมขอไประเบียบวาระที่ 5.2 
 
 
 

 5.2  การรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประกันสุขภาพต าบลเสาเดียว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-  ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   รายงานขอเชิญครับ 
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นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล 
( รองปลัด อบต. ) 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ของกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  มีดังนี้ 
1.เงินคงเหลือยกมา                                               จ านวน          75,445.48 บาท 
2.รายรับ                                                            จ านวน        413,262.42 บาท 
3 รายจ่าย                                                           จ านวน        487,722.48 บาท 
                                   เงินคงเหลือ                       จ านวน               997.42 บาท                   

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ขอเชิญซักถามได้ครับ 

ที่ประชุม -  รับทราบ  ไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 6.1  เสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 
 

นางสาวมารศรี  
เค้าไธสง 
(ปลัด อบต.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2563 
หมวด  4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  การการโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการ  โอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เนื่องจาก
รายละเอียดโครงการไม่ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563  และคาดการณ์ว่าไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบรายการเดิมได้   จึงขอโอนลด
และโอนเพ่ิมเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้  เสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 
 

รายละเอียดการโอนงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ครั้งที ่11 ลงวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
โอนเพิ่ม  +  ตั้งจ่ายรายการใหม่  กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  ๐๐๓๑๐  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒ 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไทรออ  หมู่ที่  8  ต าบลเสาเดียว   
อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  งบประมาณ 343,000.-บาท  
          สภาพเดิม  ถนนหินคลุก   

ด าเนินการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 169.50  เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยว่า 678 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
พิกัด  237389 E, 1654142 N จุดสิ้นสุดพิกัด  237341 E, 1654000 N  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวก าหนด   
          -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

          -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
หน้า 18 ล าดับที่ 62 
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา ๐๐๓๑๐ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ๐๐๓๑๒) 
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โอนลด -    กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  00312 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   

ด าเนินการ  ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว 9  เมตร  จ านวน  2  ห้อง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  144  ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ    อย่างละ  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.เสาเดียวก าหนด    งบประมาณ  343,000.-บาท  
              -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

              -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  
หน้า  6  ล าดับที่  6 
 ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา  00310  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  00312 ) 
 

รวม  โอนเพิ่ม +  จ านวนเงินทั้งสิ้น       343,000.-บาท 
รวม  โอนลด   -  จ านวนเงินทั้งสิ้น       343,000.-บาท 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   
  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์     
 เห็นชอบ                                           จ านวน      19    เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ                                        จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                       จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                             จ านวน      3        ท่าน 
มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564      

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่ ขอเชิญครับ 
 

นายสงวน เรืองศักดิ์  
 (นายก อบต.) 

-การช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงในต าบลเสาเดียวหมู่ที่  8  บ้านไทรงาม  เรายังพอมีถุงยัง
ชีพช่วยเหลือ   ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  19  
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในอ าเภอหนองหงส์  ท่านผู้น าทุกท่านในต าบลเสาเดียว   เจ้าหน้าที่  
อบต. ที่ร่วมด้วยช่วยกัน 
- 13.00 น.วันนี้  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองหงส์  จะออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด 19  ให้กับพ่ีน้องต าบลเสาเดียว ณ  อาคารโดม  อบต.เสาเดียว   ให้กับ กลุ่ม  608  
คือ  ผู้สูงอายุ  60  ปี  ผู้ที่มีโรคประจ าตัว  7  โรค  และหญิงตั้งครรภ์     
-รอผล  เรื่อง  การประกาศครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามที่ทาง 
กกต.ได้เสนอให้มีการเลือกตั้งประจ าปี  2564   ซึ่งต้องรอผลอย่างเป็นทางการในการประชุม
วันนี้   คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นครบวาระมีผลตั้งแต่  วันที่ 1 ตุลาคม  2564 
และน่าจะมีการเลือกตั้งประมาณ  วันที่  28  พฤศจิกายน   2564  
-ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ท าเรื่องขอโอน/ย้าย  ไป อบต.หนองคู อ าเภอล า
ปลายมาศ    รอ มติ  ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์   ประมาณต้นเดือนตุลาคม  2564   
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นายสุรพล สังข์รัมย์ 
( ก านัน ต.เสาเดียว) 

-ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันท าความสะอาดศูนย์  LQ  ทั้ง  2  ศูนย์  คือ  ที่โรงเรียน
บ้านหนองกก  และ  ที่โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
ทุกๆ กิจกรรมของต าบลเสาเดียว 
-เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  ผมขอความร่วมมือจากผู้น าทุกท่าน  
ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องในต าบลเสาเดียว  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญ  งานประเพณี
ต่างๆ  ของบ้านเรา   ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก 
-ฝากคณะผู้บริหาร อบต.เสาเดียว และผู้น าทุกหมู่บ้าน   ในช่วงน้ าหลากขอให้ช่วยพิจารณาใน
เรื่องการบริหารจัดการกักเก็บน้ าลงคูคลอง  สระน้ า  หนองน้ าในต าบลเสาเดียวจะเป็นการลด
ปัญหาน้ าขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง    

นางสาวมารศรี  
เค้าไธสง 
(ปลัด อบต.) 

ตอนนี้ศูนย์  LQ  ทั้ง  2  ศูนย์  คือ  ที่โรงเรียนบ้านหนองกก  และ  ที่โรงเรียนบ้านนายาว
สามัคคี   ได้ปิดลงแล้ว   หากหมู่บ้านใดที่มีกลุ่มเสี่ยงต่ าให้กักตัวที่บ้านตัวเองหรือ  ในหมู่บ้าน
ตามท่ีเห็นสมควร  และหากมีครอบครัวที่กักตัวสามารถแจ้งทาง  อบต.เสาเดียว  เพ่ือขอรับถุง
ยังชีพเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้นได้ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

- มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 

ที่ประชุม -   ไม่มี   - 
 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( ประธานสภาฯ ) 

- เมื่อมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุม   
 

เลิกประชุมเวลา     13.00  น.   
                     (ลงชื่อ)    มารศรี     เค้าไธสง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                             (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 
 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

                     คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น    
 

                               (ลงชื่อ)          สุพรรณ  วิจารย์  ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                              (นายสุพรรณ  วิจารย์) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  5 
                    (ลงชื่อ)          ไสว  ทองภูบาล            กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายไสว  ทองภูบาล) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 
                               (ลงชื่อ)          อรรถพล  จอกนาค กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                    (นายอรรถพล  จอกนาค) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 
 
       (ลงชื่อ)          ค าสิงห์   กุนแก้ว           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                          (นายค าสิงห์    กุนแก้ว) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  


